

Phát biểu của Đại sứ UMEDA Kunio tại Lễ ký kết thành lập “Trung tâm Xúc tiến và Quảng bá vùng Kyushu” tại Hà Nội
(Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Khách sạn Pan Pacific)

Kính thưa ông Nguyễn Trắc Bá, Cục trưởng Cục phục vụ Ngoại giao đoàn, và các quý vị liên quan của Bộ Ngoại giao Việt Nam,

Kính thưa ông KAMIMURA Masashi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần KAMICHIKU Việt Nam cùng các quý vị liên quan của Quý công ty,

Kính thưa ông NAGAO Narumi, Giám đốc điều hành cấp cao của Liên đoàn các tổ chức kinh tế vùng Kyushu và các quý vị liên quan của Quý liên đoàn,

Thay mặt cho chính phủ Nhật Bản, tôi xin được gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Lễ ký kết thành lập “Trung tâm Xúc tiến và Quảng bá vùng Kyushu” được tổ chức, xin bày tỏ lòng cảm ơn tới tất cả các quý vị đã dốc sức để hiện thực hóa ý tưởng việc xây dựng trung tâm, và xin phát biểu hai điều như sau.

Điều thứ nhất là sự giao lưu giữa các địa phương của Nhật Bản và Việt Nam. Chỉ tính theo những thông tin mà Đại sứ quán nắm được, hiện tại đã có khoảng 73 biên bản ghi nhớ hợp tác của chính quyền địa phương giữa hai nước được ký kết. Trong đó, trên 60% các mối quan hệ hợp tác đã được xây dựng trong vòng 5 năm qua thể hiện sự giao lưu giữa các địa phương của hai nước đang được củng cố và thắt chặt một cách nhanh chóng.

Trong đó, sự hiện diện của vùng Kyushu tại Việt Nam đang gia tăng qua từng năm. Có thể nêu ra một ví dụ là đường bay thẳng giữa Hà Nội và Fukuoka (Kyushu) đang được khai thác hàng ngày. Và dự kiến đường bay thẳng giữa

Thành phố Hồ Chí Minh và Fukuoka sẽ được tăng tần suất từ 3 chuyến lên 6 chuyến/1 tuần vào mùa đông sang năm.

Ngoài ra, tỉnh Fukuoka, tỉnh Nagasaki, tỉnh Miyazaki, tỉnh Kagoshima đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các địa phương của Việt Nam, và đang triển khai các hoạt động giao lưu phát huy thế mạnh của từng bên trong các lĩnh vực như kinh tế, giao lưu con người. Tỉnh Kumamoto, tỉnh Saga, tỉnh Okinawa cũng đang tìm kiếm những cách thức để tăng cường mối quan hệ với Việt Nam. Đặc biệt đáng chú ý là từ năm 2013 đến nay đã có trên 10,000 học sinh từ các địa phương của vùng Kyushu sang Việt Nam tham quan học tập. Bên cạnh đó, tỉnh Nagasaki và 9 thành phố, thị trấn trong tỉnh, và thành phố Saiki của tỉnh Oita đã được công nhận là địa điểm tiếp đón đoàn vận động viên Việt Nam tham dự Olympic và Paralympic Tokyo vào năm tới.

Tôi kỳ vọng rằng, sự thành lập của “Trung tâm Xúc tiến và Quảng bá vùng Kyushu” đầu tiên ở Châu Á không chỉ dừng lại ở việc quảng bá sức hấp dẫn của vùng Kyushu mà còn có những đóng góp tích cực vào mối quan hệ Nhật – Việt nói chung.

Việc hiện thực hóa ý tưởng về trung tâm này có đóng góp của ông YOSHIMURA Ikuya, người không chỉ đề xuất sáng kiến mà còn dốc sức thuyết phục, thu xếp công việc giữa các bên liên quan. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới ông YOSHIMURA và xin các quý vị dành một tràng pháo tay cho ông.

Điều thứ hai tôi muốn trình bày là tổng quan mối quan hệ Nhật – Việt. Tháng 5 năm nay, Nhật Bản đã bước vào thời kỳ mới có tên gọi Reiwa. Tháng 10 vừa

qua, Lễ đăng quang của Nhật hoàng đã được tổ chức tại Tokyo với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Tháng 11 vừa qua, tại Băng Cốc, đã diễn ra cuộc hội đàm cấp cao Nhật – Việt giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản ABE Shinzo. Trong 4 tháng qua bao gồm cả thời điểm diễn ra cuộc hội đàm cấp cao Nhật – Việt, trên 20 vấn đề quan ngại đã được giải quyết hoặc có bước tiến lớn, trong đó có việc nối lại các dự án vốn vay mới sau 2 năm rưỡi.

Việt Nam hiện nay đang tràn đầy năng lượng phát triển và đang đứng trước những cơ hội lịch sử để bứt phá. Nhật Bản mong muốn Việt Nam sẽ nắm bắt những cơ hội này và trở thành một quốc gia giàu mạnh hơn nữa. Sự phát triển của Việt Nam là điều quan trọng không chỉ đối với riêng Việt Nam mà còn đối với sự phồn vinh và ổn định của toàn khu vực Đông Á. Từ quan điểm trên, Nhật Bản mong muốn tăng cường hơn nữa sự hợp tác và liên kết giữa hai nước. Và để thực hiện được điều này, tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của các quý vị.

Để kết thúc bài phát biểu của mình, tôi xin chúc các quý vị sức khỏe và thành công, chúc cho sự phát triển của “Trung tâm Xúc tiến và Quảng bá vùng Kyushu”, chúc cho mối quan hệ giữa vùng Kyushu và Việt Nam ngày càng được tăng cường hơn nữa.

Xin trân trọng cảm ơn các quý vị.